

Giáo Viên Trường Skyline Truyền Cảm Hứng Cho Học Sinh Chậm Lại và Nhìn Lên

Nếu bạn may mắn được đi cùng Tom Myers và câu lạc bộ chim của anh ấy tại Trường Skyline, bạn có thể nhận ra vài điều: Skyline vào sáng sớm có thể là một nơi đẹp đến ngỡ ngàng, và nếu bạn có câu hỏi về loài chim - hoặc thế giới tự nhiên nói chung - thì người mà học sinh của anh ấy gọi là "Giáo viên Tom" gần như chắc chắn có thể trả lời được.

Myers, dạy lớp ba và lớp bốn, luôn là người yêu thiên nhiên, nhưng đến năm 2017, anh ấy mới thực sự hướng sự chú ý lên bầu trời. Anh đọc cuốn sách *Birds Art Life: A Year of Observation* của Kyo Maclear, và anh cùng vài người bạn đã chèo thuyền tại Smith và Bybee Wetlands ở Bắc Portland. Họ có thể xác định được một số loài chim mà họ nhìn thấy, và Myers, cảm động cả hai trải nghiệm đó và những lời của Maclear về tầm quan trọng của việc chậm lại và chú ý, đã khiến anh quyết định đặt một máng ăn cho chim ở sân sau nhà.

Nhiều loài chim đã kéo đến máng ăn, bao gồm cả loài mà Myers gọi là "chim tia lửa", loài chim thực sự thu hút anh ấy và khẳng định anh như một người ngắm chim.

“Tôi đã bắt đầu quan sát máng cho chim ăn, và đã mang theo ống nhòm khi chèo thuyền, sử dụng sách hướng dẫn thực địa để tìm hiểu về những loài chim khi nhìn thấy,” anh nói. “Sau đó, tôi để ý thấy loài chim đốm Towhee trong sách hướng dẫn của tôi và đọc trên mạng về mức độ phổ biến của chúng. Đó là loài chim mà tôi quyết định muốn nhìn thấy, và ngay ngày hôm đó, một con đã đến máng chim ăn ở sân sau nhà tôi, và tôi đã rất vui mừng. Hóa ra con chim đó đến hàng ngày và có lẽ đã sống trong hoặc gần sân nhà tôi trong một thời gian dài, và đó là một trong những niềm vui lớn nhất của việc ngắm chim: nó bổ sung thêm điều hoàn toàn mới để ngắm nhìn thế giới xung quanh bạn.”

Một cách nhìn mới về thế giới tự nhiên chính xác là điều mà Thầy Tom hy vọng sẽ truyền đạt cho học sinh của anh, tất cả đều háo hức đeo “ống nhòm” vào mỗi sáng thứ Tư để đi bộ quanh khuôn viên trường Skyline cùng thầy, các em mắt và tai mở to khám phá những điều thú vị.

“Tôi hy vọng các em sẽ dành thời gian bên ngoài Câu Lạc Bộ Chim để chậm lại, nhận ra các loài thực vật và động vật xung quanh mình,” Myers nói. “Cho dù ở trường, ở nhà, trong công viên, v.v., một khi ai đó hào hứng với thiên nhiên, họ sẽ được nhìn thế giới qua lăng kính đó bất kể họ ở đâu.”

Myers đã ra mắt Câu lạc bộ Chim Skyline vào năm 2022 như một phần của câu lạc bộ C.A.S. còn gọi là “Dịch vụ Sáng tạo Hoạt động” của trường. Tại thời điểm đó, anh đã là một người nổi tiếng trong giới chim trên TikTok, nơi [Các Video "Chim của Tuần"](#) của anh đã thu hút ngày càng nhiều người xem kể từ khi đại dịch COVID bắt đầu. Thầy Tom hiện có 240 ngàn người theo dõi, nơi mỗi sáng Chủ Nhật, anh giới thiệu cho những người xem trên TikTok về một loài chim mới và tiếng hót/tiếng kêu, môi trường sống, phạm vi, chế độ ăn và hành vi của chúng.

Anh ấy nghĩ rằng sức hấp dẫn dễ đoán của các video - tất cả đều theo cùng một định dạng cơ bản - có thể là chìa khóa cho sự yêu thích của họ. "Tôi nhận được rất nhiều bình luận và tin nhắn từ nhiều người nói rằng đó là một phần trong thói quen hàng tuần của họ."

Và không lâu nữa, nhiều người yêu thiên nhiên và những người tìm hiểu về chim sẽ có cơ hội làm quen với Thầy Tom và hưởng lợi từ kiến thức sâu rộng của anh ấy về vương quốc chim. Vào tháng 6 năm 2025, Timber Press sẽ xuất bản cuốn sách đầu tiên của Myers về các loài chim.

"Đây là sách hướng dẫn thực địa về các loài chim ở Tây Bắc Thái Bình Dương, được viết cho trẻ em," Myers nói, "nhưng tôi nghĩ nó sẽ hấp dẫn mọi người ở mọi lứa tuổi và tôi hy vọng nó sẽ là một nguồn tài liệu hữu ích cho những người trong khu vực của chúng ta mới bắt đầu chú ý đến các loài chim và muốn thử ngắm chim."

Đối với Myers, ngắm chim đã trở thành một việc làm theo phản xạ. Giống như nhiều người đam mê ngắm chim khác, anh đã bắt đầu một "danh sách cuộc đời" – một danh sách tất cả các loài chim mà anh từng xác định – và anh cố gắng bổ sung vào danh sách đó mọi lúc.

"Bây giờ, tôi ngắm chim gần như mỗi ngày sau khi tan trường và hầu hết các ngày cuối tuần," anh nói. "Trong khi lái xe, nhìn ra bất kỳ cửa sổ nào, đi dạo, làm vườn. Tôi luôn ngắm chim."